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Helena Stefánsdóttir

Frá: Hildur Friðriksdóttir <hildurfr@simnet.is>

Sent: 23. maí 2018 16:38

Til: USK Skipulag

Efni: Saltfiskmóinn athugasemd

Góðan dag 
 
Ég undirrituð, bið þess að svokölluðum Saltfiskmóa verði hlíft við íbúðabyggð eða annars konar byggingarmannvirkja 
á svæðinu. Í staðinn verði hann afhentur Vinum saltfiskmóans, sem hafa boðið sig fram til að halda reitnum vel við. 
 
Þeir sem komnir eru yfir miðjan aldur vita hversu mikilvægt er fyrir börn að hafa græn svæði þar sem ímyndunaraflið 
fær að leika lausum hala. Í nágrenni móans er auk þess leikskóli, nemendaíbúðir og almenn íbúðabyggð og mikilvægt 
fyrir þetta fólk að hafa grænt opið svæði í nágrenni sínu. Græn svæði auka vellíðan og draga úr streitu. 
 
Til frekari stuðnings við beiðni mína set ég einnig fram athugasemd Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings en í máli 
hans er vel rökstutt af hverju ætti að hlífa þessum reit (texti tekinn af Facebook-síðu Saltfiskmóans 23.5.2018): 

„Guðjón Friðriksson sagnfræðingur hefur sent borgaryfirvöldum athugasemd við byggingaráform á gömlum 
saltfiskreit norðan Háteigskirkju, á svokölluðum Sjómannaskólareit. Í athugasemd hans segir m.a.:  

"Eins og kunnugt er var saltfiskur aðalútflutningsvara Íslands alla 19. öld og allt fram að seinni 
heimsstyrjöld á 20. öld. Eftir að skútuöld og síðan togaraöld hófst tók Reykjavík afgerandi forystu í útgerð 
og verkun saltfisks. Þar voru höfuðstöðvar stærstu togarafélaganna og árunum milli stríða voru lengst af þrír 
af hverjum fjórum togurum landsmanna gerðir út frá höfuðborginni. Kom þar einkum til hagræði af gerð 
Reykjavíkurhafnar sem veitti henni yfirburði fram yfir aðra staði. Fiskvinnslustöðvar voru þá víða í 
bæjarlandinu og fiskreitir lagðir víðs vegar í sjálfum bænum og umhverfis hann. Á sólardögum á sumrin 
glóði allt umhverfið í hvítum saltfiskbreiðum og þar mátti jafnan sjá fjölda manns við vinnu, karla, konur, 
unglinga og börn. 

Fiskreitirnir voru yfirleitt lagðir eftir kúnstarinnar reglum en nú sjást lítil sem engin merki þeirra lengur. 
Þeim hefur verð rutt í burtu vegna framkvæmda við hús, garða og götur. Þó hefur einn heillegur allsstór 
fiskreitur varðveist og það er sá sem hér um ræðir sem Kveldúlfur, stærsta togarafélagið í bænum, mun hafa 
lagt og notað. 

Vil ég nú biðja honum griða sem minjum um einn merkasti þáttinn í atvinnusögu Reykjavíkur. Fer vel á því 
að hafa slíkar minjar sýnilegar í næsta nágrenni við Sjómannaskólann en fyrir framan hann er einmitt 
minnismerki með lágmyndum Sigurjóns Ólafssonar sem sýna fólk við saltfiskbreiðslu... Kimi í bæjarlandinu 
sem þessi er mikils virði í þeim tilgangi að Reykvíkingar haldi góðum tengslum við sögulegar rætur sínar."“ 

Virðingarfyllst, 
Hildur Friðriksdóttir 
Fyrrverandi íbúi Hamrahlíðar 13 og Mávahlíðar 31, núverandi íbúi í Rúgakri 3b, Garðabæ. 
Kt. 1202532129 

 

Hægrismelltu hér til að sækja  
myndir. Til að gæta  
persó nuverndar þinnar kom 
Outlo ok í veg fyrir að þessi mynd  
yrði só tt sjálfv irkt af Internetinu.

 

Virus-free. www.avast.com  

 



1

Helena Stefánsdóttir

Frá: Adeline Tracz <adeline.tracz@gmail.com>

Sent: 23. maí 2018 23:15

Til: USK Skipulag

Efni: Mótmælabréf vegna aðalskipulagsbreytingu og byggingaráform í saltfiskmóanum

Sæl(l) 

Ég vil formlega mótmæla áformum um byggingu í saltfiskmóanum sem afmarkast af Sjómannaskólanum í austri, 

Skipholti í norðri, Nóatúni í vestri og Háteigskirkju í suðri. Yrðu þessi áform að veruleika væri verið að fórna dýrnætri 

útivistarperlu sem myndi skerast lífsgæði íbúanna í okkar hverfi. 

Virðingarfyllst, 

Adeline Tracz 

Úthlíð 16 

105 Reykjavík 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: addibaker@torg.is

Sent: 24. maí 2018 11:48

Til: USK Skipulag

Efni: Saltfiskmóinn

Til þeirra er málið varðar. 
 
 
Góðan daginn. 
 
Ég undirritaður vil koma á framfæri einlægri ósk minni um verndun Saltfiskmóans sem markast af Háteigskirkju í 
suðri, Skipholti í norðri, Nóatúni í vestri og Sjómannaskólanum í austri, fyrir fyrhuguðum byggingaáformum. 
Unirritaður er starfandi sjómaður til margra ára og hefur reynt á eigin skinni saltfiskverkun til sjós og lands. 
 
Það hryggir mig að svo merkilegt svæði sem umræddur mói er, skuli lenda í hringiðu byggingaráforma í skjóli 
þéttingu byggða í Reykjavík. Þarna drýpur atvinnusaga Reykjavíkur og í raun landsins. Mér þætti vænna um að sjá 
þessum reit gerð þau skil sem hann á skilið, með merkingum, bekkjum, fallegum göngustíg svo fátt eitt sé nefnt. 
 
Allt í kringum landið er verið að gera atvinnusögunni skil á úti svæðum. Reykjavík er höfuðborg Íslands ef mér 
skjöplast ekki og sem slíkri ber borgaryfirvöldum skylda til að vernda og segja sögu horfinna atvinnuþátta sem þó 
urðu til þess að borgin byggðist upp jafnhratt og hún gerði eftir stríð. 
 
Það er einlæg von mín að horfið verði frá áðurnefndum byggingaráformum í Saltfiskmóanum. Nú kunna einhverjir að 
segja sem svo að þetta sé bara torf og grjót og lýti á borginni. Mitt svar er að lýtin eru stærri og meiri þegar sagan er 
horfin undir steypu. Því miður hefur það of oft verið hlutskipti sögulegra svæða. 
 
Með vinsemd og virðingu 
 
Arnar Erlingsson 
Skipholti 52. 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Kristján Ari Arason <krisara@bhs.is>

Sent: 24. maí 2018 20:17

Til: USK Skipulag

Afrit: Kristján Ari Arason

Efni: Athugasemd við aðalskipulagsbreytingu og byggingaráform á Rauðarárholti

Borgarskipulag Reykjavíkurborgar 
 
Undirritaður, Kristján Ari Arason, kt. 3012584029, mótmæli stórfelldri þéttingu byggðar og byggingu allt 
að 190 íbúða í nágrenni Háteigskirkju og gamla Sjómannaskólans (Svæði 1: Saltfiskmói og Svæði 2: norður 
og austur af gömlu Vatnstöknkunum). Svæðið er mikilvægt útivistarsvæði fyrir núverandi íbúa nærliggjandi 
húsa og annarra borgarbúa. Svo mikil fjölgun íbúða á svæðinu mun óhjákvæmilega hafa í för með sér 
stórfellda umferðaraukningu og um leið valda erfiðleikum í tengslum við bílastæði. Þegar ég keypti mér 
íbúð og flutti í hverfið fyrir áratug gerði ég ekki ráð fyrir röskun og ónæði af þessari stærðargráðu. Er 
fylgjandi því að svæðið verði áfram nýtt sem græn útivistarperla fyrir borgarbúa. Tel einnig að 
menningarverðmæti kunni að fara forgörðum gangi þessi áform eftir enda svæðið með sérstaka sögu, bæði í 
tengslum við atvinnuhætti og félagslega sambýlishætti borgarbúa. Óhjákvæmilega myndi einnig þrengja um 
of að glæsilegum byggingum sem nú eru í næsta nágrenni, Háteigskirkju, Sjómannaskólanum og 
Vatnstönkunum. Um leið og ég mótmæli framkomnum tillögum þá skora ég á skipulagsyfirvöld í Reykjavík 
að hætta við þessi áform. 
 
Kristján Ari Arason 
 
********************* 
+354-820-2930 / krisara@bhs.is 
Flókagötu 57, 105 Reykjavík 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Gerður Bjarnadóttir <hnappur@internet.is>

Sent: 24. maí 2018 20:36

Til: USK Skipulag

Afrit: hnappur@internet.is

Efni: Athugasemd við aðalskipulagsbreytingu og byggingaráform á Rauðarárholti

Borgarskipulag Reykjavíkurborgar 
 
 
Má ekkert vera í friði?  
 
 
Undirrituð Gerður Bjarnadóttir kt. 291069-4449, mótmæli stórfelldri þéttingu byggðar og byggingu allt að 
190 íbúða í nágrenni Háteigskirkju og gamla Sjómannaskólans (Svæði 1: Saltfiskmói og Svæði 2: norður og 
austur af gömlu Vatnstöknkunum). Svæðið er mikilvægt útivistarsvæði fyrir núverandi íbúa nærliggjandi 
húsa og annarra borgarbúa. Svo mikil fjölgun íbúða á svæðinu mun óhjákvæmilega hafa í för með sér 
stórfellda umferðaraukningu og um leið valda erfiðleikum í tengslum við bílastæði. Þegar ég keypti mér 
íbúð og flutti í hverfið fyrir áratug gerði ég ekki ráð fyrir röskun og ónæði af þessari stærðargráðu. Er 
fylgjandi því að svæðið verði áfram nýtt sem græn útivistarperla fyrir borgarbúa. Tel einnig að 
menningarverðmæti kunni að fara forgörðum gangi þessi áform eftir enda svæðið með sérstaka sögu, bæði í 
tengslum við atvinnuhætti og félagslega sambýlishætti borgarbúa. Óhjákvæmilega myndi einnig þrengja um 
of að glæsilegum byggingum sem nú eru í næsta nágrenni, Háteigskirkju, Sjómannaskólanum og 
Vatnstönkunum. Um leið og ég mótmæli framkomnum tillögum þá skora ég á skipulagsyfirvöld í Reykjavík 
að hætta við þessi áform.   
 
Kveðja 
 
Gerður Bjanadóttir.  
Sími: 820-2929 / hnappur@internet.is 
Flókagötu 57, 105 Reykjavík 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Kári Schram <icedoc@isl.is>

Sent: 25. maí 2018 11:33

Til: USK Skipulag

Efni: Vegna - Saltfiskreyt

Kæru skipuleggjendur Reykjavíkur. 

 

Langaði að leggja til lóð mitt á vogarskálina varðandi áætlun ykkar með saltfiskreytinn við Háleytiskirkju vestanmegin 

stýrimannaskóla að hann verði undaskilin skipulagbreytingum þar sem hann er vissulega menningarverðmæti og ein 

af fáum náttúrlegum blettum eftir í bænum þar sem íbúar geta en komist út í óspilta náttúru / ekki skrúðgarður. 

Hann er mikið notaður við útivist íbúa á svæðinu og mikill vin fyrir hverfin. Lífgæði okkar munu minka töluvert ef að 

þessum framkvæmdum verður þar sem þrengt verður að sálu okkar og umhverfði – hver vill það. Af nógum er af 

öðrum og betri svæðum til að taka og skipuleggja sem ekki skemmir menningaminjar og nánasta umhverfi og íbúa 

sem þar búa. Því segi Nei við þessari áætlun og vonast til að hlutað sé á þegna ykkar og skattgreiðendur. 

 

Virðingarfyllst  

Kári G. Schram  

Skipholti 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Helga Soffía Konráðsdóttir <helgasoffia@simnet.is>

Sent: 26. maí 2018 16:39

Til: USK Skipulag

Efni: Mótmæli.

Til þess er málið varðar. 
 
 
   Mótmæli vegna áforma um nýbyggingar á Sjómannaskólareit. 
 
   Vegna lýsingar umhverfis- og skipulagssviðs dags. 3. nóvember 2017, um deiliskipulag á Sjómannaskólareit vill 
undirrituð, prófastur Reykjavíkurprófastsdæmis vestra og sóknarprestur í Háteigskirkju, koma á framfæri eftirfarandi 
athugasemdum og mótmælum: 
 
   Háteigskirkja er sóknarkirkja íbúa Holta, Hlíða og Suðurhlíða og búa tæplega 10.000 manns innan sóknarmarka 
hennar.  Kirkjan tekur 350 manns í sæti.  Fjölmennar athafnir fara fram í kirkjunni í hverri viku, svo sem útfarir, 
hjónavígslur, skírnir og guðsþjónustur auk fjölbreyttra tónleika. 
 
   Við kirkjuna er tengt Safnaðarheimili, 1100 fm að stærð sem hýsir eftirtalda starfsemi: 
    
   -  Safnaðarstarf á vegum kirkjunnar; 
   -  Starfsemi Reykjavíkurprófastsdæmis vestra og embættis Biskups Íslands að hluta; 
   -  Starfsemi þriggja fjölmennra kóra; 
   -  Starfsemi frjálsra félagasamtaka á borð við Nýja dögun (um sorg og sorgarviðbrögð) og AA samtökin (um 
áfengisbölið); 
   -  Útleiga safnaðarsalar fyrir fundi og mannfagnaði (erfidrykkjur, brúðkaupsveislur, námskeið (t.d. fyrir starfsfólk 
      Reykjavíkurborgar og Landspítala háskólasjúkrahúss). 
 
   Af þessari upptalningu má öllum ljóst vera að mjög mikil umferð bíla og farartækja er í kringum þessar byggingar og 
bílastæðin sem fyrir hendi eru nú þegar anna vart þeim þunga.  Ef leggja á niður bílastæði á þessum slóðum og 
byggja á þeim fjölbýlishús gerist óhjákvæmilega tvennt:  Í fyrsta lagi skapast þarna öngþveiti og fólk kemst ekki að 
húsunum með góðu móti.  Í öðru lagi mun sú fjölbreytta og blómlega starfsemi sem fer fram á þessu svæði skerðast 
þegar til lengri tíma er litið.  Sú starfsemi byggist á mannvirðingu og jafnræði og miðar að því að skapa sátt og frið í 
mannlegu samfélagi og er því til hagsbóta fyrir Reykjavíkurborg. 
 
   Að þessu sögðu mótmæli ég fyrirhuguðum framkvæmdum harðlega, þær munu setja starfsemi Háteigskirkju og 
Safnaðarheimilisins óafturkræfar skorður og eru þegar allt kemur til alls í óþökk íbúanna sem eru nágrannar þessa 
reits og annarra íbúa sem sækja þjónustu þangað. 
 
   Virðingarfyllst, 
 
   Reykjavík, 26. maí 2018, 
   - á kosningadegi til sveitarstjórna - 
 
   Helga Soffía Konráðsdóttir, 
   prófastur í Reykjavíkurprófastsdæmi vestra og 
   sóknarprestur í Háteigsprestakalli. 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Bjarni Bjarnason <bjarnimarbjarnason@gmail.com>

Sent: 26. maí 2018 21:32

Til: USK Skipulag

Efni: Saltfiskmóinn

Daginn. 
Bjarni heiti ég og hef átt heima efst á Flókagötu í 30 ár.  
Mér finnst nauðsynlegt að halda svæðum sem Saltfiskmóinn er.  
Börin mín og núna barnabörn hafa leikið sér þarna í gegnum árin. Þeim finnst meira spennandi að leika sér í 
móa sem er ekki skipulagður en þar sem allt er slétt og skipulagt.  
Það þarf ekki allt að vera þaulskipulagt og hvað þá þessi fáu grænu svæði sem eru í Reykjavík. Það er búið 
að eyðileggja flesta móa og vilt svæði þar sem grasið fær að gróa og vilt blóm að vera í friði. Það er mikil 
fegurð í því og frelsi fyrir börn og fullorðna. 
Ég er algerlega á móti því að þetta litla fallega svæði verði lagt undir blokkir. 
Leyfum síðustu svæðum í borginni þar sem vilt náttura fær að njóta sín að vera í friði. 
kv. Bjarni. 



From: Guðmundur Fannar Guðjónsson [mailto:gummifannar@yahoo.com]  

Sent: 27. maí 2018 14:41 

To: USK Skipulag 
Subject: Athugasemdir við fyrirhugaða uppbyggingu Sjómannaskólareit (þ32) 

 
Til þess er málið varðar. 
 
Ég geri hér athugasemdir við fyrirhugaða uppbyggingu á Sjómannareit(þ32). sjá meðfylgjandi skjal. 
 
Virðingarfyllst. 
Guðmundur Fannar Guðjónsson, 
Skipholti 50, 
Reykjavík. 

 

 

Athugasemdir við fyrirhuguð byggingaráform á Sjómannaskólareit 

Guðmundur Fannar Guðjónsson, 

kt. 270470-4249 

Skipholti 50, 

Reykjavík 

 

Ég sem íbúi og borgarbúi mótmæli fyrirhugaðri uppbyggingu á Sjómannaskólareit(þ32). 

Til þeirra er málið varðar, 

Hafin er vinna við breytingar á aðal- og deiliskipulagi á Sjómannaskólareitnum (Þ32). Samkvæmt 

verklýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi sem lögð var fram og samþykkt hjá umhverfis- og 

skipulagsráði í apríl 2018 er markmiðið „að stuðla að betri nýtingu“ svæðisins og „þá einkum í þágu 

húsnæðismarkaðarins og stuðla að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á hluta“ svæðisins. 

Líklega síðasta stakkstæðið í Reykjavík 

 Íbúar hverfisins kalla móann Saltfiskmóann með vísan til þess að í móanum miðjum er að finna 

stakkstæði þar sem saltfiskur var breiddur til þerris og settur í stakka.  

Vinir Saltfiskmóans hafa óskað eftir því við borgaryfirvöld að fá að taka Saltfiskmóann í fóstur með það að 

markmiði að hirða um reitinn, snyrta gróður eftir þörfum, tína rusl og halda móanum snyrtilegum, bera 

möl á gangstíga og koma upp ruslatunnum og bekkjum til að gera hverfisgarðinn að hentugra 

útivistarsvæði fyrir íbúa hverfisins, aðra borgarbúa og ferðafólk sem leið á um þennan fallega 

náttúrugarð. Þau svör hafa fengist að ekki sé hægt að taka afstöðu til þessarar bónar okkar meðan aðal- 

og deiliskipulagsvinnu vegna Sjómannaskólareitsins sé ólokið. Við ítrekum hér með þá ósk okkar að fá að 

taka Saltfiskmóann í fóstur og bendum á að við höfum árum saman hirt um svæðið auk þess sem virk 

nágrannavarsla fer þar fram.  



Lífsgæðaskerðing: 

 Í fyrrnefndri skipulagslýsingu sem lögð var fyrir borgarráð í nóvember 2017 kemur fram að gert sé ráð 

fyrir byggingu allt að 120 íbúða fyrir námsmenn á svæði sem nær yfir Saltfiskmóann og bílastæðið norðan 

við safnaðarheimili Háteigskirkju, sem er fullnýtt nær daglega af kirkjugestum og nemendum 

Tækniskólans. 

Yrðu þessi áform að veruleika væri verið að fórna dýrmætri útivistarperlu sem myndi skerða lífsgæði íbúa 

í hverfinu verulega. Íbúar líta á Saltfiskmóann sem nokkurs konar hverfisgarð og nýta hann óspart til 

útivistar sér til heilsu- , ánægju- og lífsgæðaauka.  

 

Skortur á opnum svæðum  

Sérstaða Saltfiskmóans felst í því að þetta er sjálfsprottinn náttúrugarður með annars konar gróðri en 

finna má á ræktuðum grænum svæðum á borð við Klambratún auk þess sem fuglalíf þar er afar líflegt. 

Rétt er að minna á að í stefnu Reykjavíkurborgar um Græna netið er gert ráð fyrir mikilvægri grænni 

tengingu frá Klambratúni til norðurs og austurs í átt að Laugardal. Við tökum undir með Snorra 

Sigurðssyni hjá skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg að mikill skortur sé á opnum svæðum á 

þessari leið og Stýrimannaskólareiturinn því mikilvægur í þessu samhengi, ekki síst Saltfiskmóinn.  

Samkvæmt skilmálaeiningum hverfaskipulags fyrir Reykjavík sem verið er að vinna um þessar mundir er 

Saltfiskmóinn skilgreindur sem opið svæði. Við teljum eðlilegt og rétt að þessi mikilvægi náttúru- og 

menningargarður verði skilgreindur í bæði aðal- og deiliskipulagi sem opið svæði og alfarið hlíft við hvers 

kyns byggingaráformum.  

Óttumst óafturkræf mistök 

 Ég sem íbúi og Borgarbúi hef góðan skilning á mikilvægi þess að þétta byggð og gera ekki athugasemdir 

við að slíkt sé gert á atvinnusvæðum sem fá nú nýtt hlutverk. Þéttinguna þarf hins vegar að vinna í góðri 

sátt við þá íbúa sem fyrir eru á svæðinu og án þess að lífsgæði þeirra séu skert eða mikilvægum 

útivistarsvæðum fórnað.  

Með þéttingaráformum sínum í Saltfiskmóanum teljum við borgaryfirvöld vera að fara offari og óttumst 

að gerð verði óafturkræf mistök.  

Samkvæmt opinberum fundargerðum borgarráðs frá apríl sl. er þegar búið að veita vilyrði fyrir lóðum á 

Sjómannaskólareitnum fyrir byggingu a.m.k. 100 íbúða ætluðum eldri borgurum og námsmönnum þrátt 

fyrir að hvorki sé búið að vinna aðal- né deiliskipulag fyrir reitinn og vinnu við hverfaskipulag ólokið. Við 

höfum því fulla ástæðu til að óttast að lítið samráð verði í reynd haft við íbúa svæðisins og lítið mark 

tekið á ábendingum skilgreindra hagsmunaaðila.  

 



Áhrif aukins byggingarmagns á umferð  

Í verklýsingunni er tekið fram að við aðalskipulagsbreytinguna skuli m.a. skoða áhrif aukins 

byggingarmagns á grunn- og leikskóla og umferð. Samkvæmt upplýsingum frá skólastjórnendum í næsta 

nágrenni við Sjómannaskólareitinn anna skólanir nú þegar ekki öllum íbúum hverfisins og er vandséð 

hvernig mæta á aukinni fjölgun barna á leik- og grunnskólaaldri í hverfinu svo vel sé.  

Hvað umferð varðar hefur hún aukist mjög mikið á síðustu misserum, samfara mikilli fjölgun hótela á 

svæðinu, með tilheyrandi ónæði fyrir íbúa hverfisins. Þó borgaryfirvöld byggi nýjar íbúðir þar sem ekki er 

gert ráð fyrir að íbúar séu á bíl er það því miður ekki raunveruleikinn. Gott dæmi um þetta er bygging 235 

nýrra íbúða á fyrrnefndum reit sem afmarkast af Háteigsvegi, Þverholti og Einholti. Nýir íbúar leggja nú 

báðum megin á Háteigsvegi (milli Lönguhlíðar og Rauðarárstígs) þar sem áður var aðeins lagt öðrum 

megin götunnar með þeim afleiðingum að ekki er lengur hægt að mæta bíl í götunni, sem er sérlega 

bagalegt þar sem Háteigsvegur er á áætlunarleið Strætó. Við óttumst að verði bílastæðið norðan við 

safnaðarheimili Háteigskirkju tekið undir byggingarland fari kirkjugestir að leggja upp eftir Háteigsvegi 

með tilheyrandi umferðaröngþveiti.  

Samráð og sátt við íbúa  

Að öllu framangreindu má ljóst vera að það er að ýmsu að huga þegar þétta skal byggð í grónum hverfum 

og sérdeilis mikilvægt að það sé gert í samráði og sátt við þá íbúa, hagsmunaaðila og landnýtingu sem 

fyrir er. Við vörum eindregið við því að þétting byggðar sé gerð á kostnað almannagæða, útivistasvæða, 

menningarminja og friðaðra bygginga.  

Ég hvet til þess að Saltfiskmóanum verði alfarið hlíft við byggingaráformum og þess í stað skilgreindur 

sem opið svæði í aðalskipulagi þar sem fágætar menningarminjar fái að njóta sín í einstökum og villtum 

hverfisgarði sem nýtist borgarbúum til útivistar.  

 



From: Hugrún Magnúsdóttir [mailto:hugrun1004@gmail.com]  
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Subject: Athugasemdir við fyrirhugaða uppbyggingu á Sjómannaskólareit 

 
Ég geri hér athugasemdir við fyrirhugaða uppbyggingu á Sjómannareit (þ32). sjá meðfylgjandi skjal. 
 
Virðingarfyllst. 
 
Hugrún Magnúsdóttir 
Skipholti 50 
105 Reykjavík 

 
 

 

Athugasemdir við fyrirhuguð byggingaráform á Sjómannaskólareit 

Hugrún Magnúsdóttir, 

kt. 100473-3809 

Skipholti 50, 

Reykjavík 

 

Ég sem íbúi og borgarbúi mótmæli fyrirhugaðri uppbyggingu á Sjómannaskólareit(þ32). 

Til þeirra er málið varðar, 

Hafin er vinna við breytingar á aðal- og deiliskipulagi á Sjómannaskólareitnum (Þ32). Samkvæmt 

verklýsingu vegna breytinga á aðalskipulagi sem lögð var fram og samþykkt hjá umhverfis- og 

skipulagsráði í apríl 2018 er markmiðið „að stuðla að betri nýtingu“ svæðisins og „þá einkum í þágu 

húsnæðismarkaðarins og stuðla að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á hluta“ svæðisins. 

Líklega síðasta stakkstæðið í Reykjavík 

 Íbúar hverfisins kalla móann Saltfiskmóann með vísan til þess að í móanum miðjum er að finna 

stakkstæði þar sem saltfiskur var breiddur til þerris og settur í stakka.  

Vinir Saltfiskmóans hafa óskað eftir því við borgaryfirvöld að fá að taka Saltfiskmóann í fóstur með það að 

markmiði að hirða um reitinn, snyrta gróður eftir þörfum, tína rusl og halda móanum snyrtilegum, bera 

möl á gangstíga og koma upp ruslatunnum og bekkjum til að gera hverfisgarðinn að hentugra 

útivistarsvæði fyrir íbúa hverfisins, aðra borgarbúa og ferðafólk sem leið á um þennan fallega 

náttúrugarð. Þau svör hafa fengist að ekki sé hægt að taka afstöðu til þessarar bónar okkar meðan aðal- 

og deiliskipulagsvinnu vegna Sjómannaskólareitsins sé ólokið. Við ítrekum hér með þá ósk okkar að fá að 

taka Saltfiskmóann í fóstur og bendum á að við höfum árum saman hirt um svæðið auk þess sem virk 

nágrannavarsla fer þar fram.  



Lífsgæðaskerðing: 

 Í fyrrnefndri skipulagslýsingu sem lögð var fyrir borgarráð í nóvember 2017 kemur fram að gert sé ráð 

fyrir byggingu allt að 120 íbúða fyrir námsmenn á svæði sem nær yfir Saltfiskmóann og bílastæðið norðan 

við safnaðarheimili Háteigskirkju, sem er fullnýtt nær daglega af kirkjugestum og nemendum 

Tækniskólans. 

Yrðu þessi áform að veruleika væri verið að fórna dýrmætri útivistarperlu sem myndi skerða lífsgæði íbúa 

í hverfinu verulega. Íbúar líta á Saltfiskmóann sem nokkurs konar hverfisgarð og nýta hann óspart til 

útivistar sér til heilsu- , ánægju- og lífsgæðaauka.  

 

Skortur á opnum svæðum  

Sérstaða Saltfiskmóans felst í því að þetta er sjálfsprottinn náttúrugarður með annars konar gróðri en 

finna má á ræktuðum grænum svæðum á borð við Klambratún auk þess sem fuglalíf þar er afar líflegt. 

Rétt er að minna á að í stefnu Reykjavíkurborgar um Græna netið er gert ráð fyrir mikilvægri grænni 

tengingu frá Klambratúni til norðurs og austurs í átt að Laugardal. Við tökum undir með Snorra 

Sigurðssyni hjá skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg að mikill skortur sé á opnum svæðum á 

þessari leið og Stýrimannaskólareiturinn því mikilvægur í þessu samhengi, ekki síst Saltfiskmóinn.  

Samkvæmt skilmálaeiningum hverfaskipulags fyrir Reykjavík sem verið er að vinna um þessar mundir er 

Saltfiskmóinn skilgreindur sem opið svæði. Við teljum eðlilegt og rétt að þessi mikilvægi náttúru- og 

menningargarður verði skilgreindur í bæði aðal- og deiliskipulagi sem opið svæði og alfarið hlíft við hvers 

kyns byggingaráformum.  

Óttumst óafturkræf mistök 

 Ég sem íbúi og Borgarbúi hef góðan skilning á mikilvægi þess að þétta byggð og gera ekki athugasemdir 

við að slíkt sé gert á atvinnusvæðum sem fá nú nýtt hlutverk. Þéttinguna þarf hins vegar að vinna í góðri 

sátt við þá íbúa sem fyrir eru á svæðinu og án þess að lífsgæði þeirra séu skert eða mikilvægum 

útivistarsvæðum fórnað.  

Með þéttingaráformum sínum í Saltfiskmóanum teljum við borgaryfirvöld vera að fara offari og óttumst 

að gerð verði óafturkræf mistök.  

Samkvæmt opinberum fundargerðum borgarráðs frá apríl sl. er þegar búið að veita vilyrði fyrir lóðum á 

Sjómannaskólareitnum fyrir byggingu a.m.k. 100 íbúða ætluðum eldri borgurum og námsmönnum þrátt 

fyrir að hvorki sé búið að vinna aðal- né deiliskipulag fyrir reitinn og vinnu við hverfaskipulag ólokið. Við 

höfum því fulla ástæðu til að óttast að lítið samráð verði í reynd haft við íbúa svæðisins og lítið mark 

tekið á ábendingum skilgreindra hagsmunaaðila.  

 



Áhrif aukins byggingarmagns á umferð  

Í verklýsingunni er tekið fram að við aðalskipulagsbreytinguna skuli m.a. skoða áhrif aukins 

byggingarmagns á grunn- og leikskóla og umferð. Samkvæmt upplýsingum frá skólastjórnendum í næsta 

nágrenni við Sjómannaskólareitinn anna skólanir nú þegar ekki öllum íbúum hverfisins og er vandséð 

hvernig mæta á aukinni fjölgun barna á leik- og grunnskólaaldri í hverfinu svo vel sé.  

Hvað umferð varðar hefur hún aukist mjög mikið á síðustu misserum, samfara mikilli fjölgun hótela á 

svæðinu, með tilheyrandi ónæði fyrir íbúa hverfisins. Þó borgaryfirvöld byggi nýjar íbúðir þar sem ekki er 

gert ráð fyrir að íbúar séu á bíl er það því miður ekki raunveruleikinn. Gott dæmi um þetta er bygging 235 

nýrra íbúða á fyrrnefndum reit sem afmarkast af Háteigsvegi, Þverholti og Einholti. Nýir íbúar leggja nú 

báðum megin á Háteigsvegi (milli Lönguhlíðar og Rauðarárstígs) þar sem áður var aðeins lagt öðrum 

megin götunnar með þeim afleiðingum að ekki er lengur hægt að mæta bíl í götunni, sem er sérlega 

bagalegt þar sem Háteigsvegur er á áætlunarleið Strætó. Við óttumst að verði bílastæðið norðan við 

safnaðarheimili Háteigskirkju tekið undir byggingarland fari kirkjugestir að leggja upp eftir Háteigsvegi 

með tilheyrandi umferðaröngþveiti.  

Samráð og sátt við íbúa  

Að öllu framangreindu má ljóst vera að það er að ýmsu að huga þegar þétta skal byggð í grónum hverfum 

og sérdeilis mikilvægt að það sé gert í samráði og sátt við þá íbúa, hagsmunaaðila og landnýtingu sem 

fyrir er. Við vörum eindregið við því að þétting byggðar sé gerð á kostnað almannagæða, útivistasvæða, 

menningarminja og friðaðra bygginga.  

Ég hvet til þess að Saltfiskmóanum verði alfarið hlíft við byggingaráformum og þess í stað skilgreindur 

sem opið svæði í aðalskipulagi þar sem fágætar menningarminjar fái að njóta sín í einstökum og villtum 

hverfisgarði sem nýtist borgarbúum til útivistar.  
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Gudrun Helga Teitsdottir <gudrunhelgat@gmail.com>

Sent: 27. maí 2018 17:29

Til: USK Skipulag

Efni: Sjómannaskólareiturinn

Ég undirrituð íbúi við Háteigsveg mótmæli byggingaráformum á Sjómannaskólareitnum (Þ32) sem 

fram koma í verkefnislýsingu umhverfis og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar sem samþykkt var í 

borgarráði þann 3. maí sl.  

Verði að þessum áformum er gengið á mikilvæg græn svæði hverfisins sem ekki eru mörg og þar 

með útivistarsvæði íbúa fórnað. 

Menningarminjar verða eyðilagðar þ.e. stakkstæðið norðan Háteigskirkju frá 1920 sem hefur 

menningar- og sögulegt gildi. Þrengt verður að Sjómannaskólanum sem er friðuð bygging á 

svæðinu og einnig Vatnsgeyminum gamla við Háteigsveg.  

Fyrirsjáanleg er aukning umferðar og skortur á bílastæðum. Þegar er mikil umferð um Háteigsveg 

og varla hægt að mæta bíl. Bílum lagt að noðan og sunnan frá Rauðarárstíg að Lönguhlíð. 

Strætisvagnar keyra í austur og vestur átt. Vaxandi umferð langferðabíla um götuna vegna fjölda 

gististaða og hótela á svæðinu. Þegar er skortur á bílastæðum m. a. vegna bílaleigubíla 

ferðamannn og þéttingu byggðar við Þverholt-Einholt.  

  

Erfitt er að sjá að skólar svæðisins geti mætt aukinni fjölgun barna í hverfinu þar sem þeir anna 

núna ekki öllum íbúum svæðisins og stækkunarmöguleikar þeirra eru takmarkaðir. 

Vandséð er að heilsugæsla Hlíðasvæðis, Drápuhlíð 14-16 geti annað fjölgun íbúa, Þar eru ekki 

stækkunarmöguleikar fyrir hendi. 

  

Virðingarfyllst, 

Guðrún Helga Teitsdóttir 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Silja Björk Huldudóttir <siljahuldu@gmail.com>

Sent: 27. maí 2018 19:32

Til: USK Skipulag

Efni: Athugasemdir húsfélagsins að Nóatúni 31 við byggingaráform á 

Sjómannaskólareitnum

Ágæti viðtakandi,  
 
húsfélagið að Nóatúni 31 (kt. 421189-1619) mótmælir byggingaráformum á  Sjómannaskólareitnum sem nú er í aðalskipulagsferli 
hjá Reykjavíkurborg. Við tökum undir allar athugasemdir íbúafélagsins Vina Saltfiskmóans (kt. 670418-1540) frá 7. maí 2018 
sem þegar hafa verið sendar borgaryfirvöldum.  
 
Við óttumst að óafturkræf mistök verði gerð og mikilvægar menningarminjar glatist ef byggt verði í Saltfiskmóanum svonefnda 
sem hefur að geyma stakkstæði frá 1920 sem að öllum líkindum er það síðasta sinnar tegundar í Reykjavík. Sem slíkt 
hefur stakkstæðið fágætisgildi sem söguminjar er geyma mikilvæga heimild um atvinnusögu landsins og ber 
borgaryfirvöldum skylda til að varðveita slíkt svæði fyrir komandi kynslóðir. Það væri menningarsögulegt slys ef 
þessum merku minjum væri fórnað. 
 
Borgaryfirvöldum ber einnig að standa vörð um sjálfssprottna náttúrugarðinn á Rauðarárholti sem skapar mikilvæga 
græna tengingu milli Klambratúns og Laugardals auk þess að vera skjól fyrir ríkulegt fuglalíf. Við hvetjum til þess að 
Saltfiskmóinn verði skilgreindur sem opið svæði í aðalskipulaginu og vörum við því að þétting byggðar sé gerð á 
kostnað almannagæða, útivistasvæða, menningarminja og friðaðra bygginga á Sjómannaskólareitnum.  
 
Í þessu samhengi er rétt að minna á að í verklýsingu hverfisskipulags fyrir borgarhluta 3 - Hlíðar frá árinu 2015 segir í 
kafla 3.1.4.4. um vistkerfi og minjar að við skipulag hverfisins verði „svæðum með upprunalegum gróðri og landslagi 
leyft að halda sér eins og mögulegt er" og sérstaklega vísað í lóðina við Sjómannaskólann og Háteigskirkju. 
 
Síðar í sama kafla er tekið fram að taka eigi tillit til „þeirra grágrýtisklappa sem enn eru til staðar og bera vitni um 
jarðfræði Reykjavíkur. Sérstaklega á þetta við þar sem um þróunarsvæði er að ræða, við Sjómannaskólann". 
Jafnframt er minnt á þau fjölmörgu hús og mannvirki í hverfinu sem hafa menningarlegt og/eða sögulegt gildi og 
tekið fram að leitast verði  „við að undirstrika mikilvægi þeirra í skipulaginu." Í því samhengi má nefna 
Sjómannaskólann, sem var friðlýstur árið 2008 og Vatnshólinn, sem rúmar vatnstanka frá 1915 og 1930 sem tengjast 
sögu vatnsveitu og brunavarna í Reykjavík.  
 
Sérstaklega er tekið fram að í skipulagsvinnu verði „áhersla lögð á að afmarka uppbyggingarsvæði á þann máta að 
ekki gangi á óraskað land. Almennt verður litið til tegundar lands sem tekið verður undir möguleg 
uppbyggingarsvæði" og Sjómannaskólareiturinn, með Háteigskirkju/Tækniskólann (Þ32), sérstaklega nefndur í því 
samhengi.  
 
Síðar í sömu verklýsingu, í kafla 3.2.1.2.7., er sérstaklega tekið fram að gróðurþekja í hverfinu sé í lágmarki eða á 
bilinu 41–50%, en til þess að teljast góð þyrfti hún að vera 61–70%. Í því ljósi væri glapræði að hrófla við og fórna 
óröskuðu landi á Sjómannaskólareitnum sem myndar mikilvæga gróðurþekju í hverfinu.  
 
Hér má minna á að samkvæmt nýlegri úttekt hollenska ferðaþjónustufyrirtækisins TravelBird er Reykjavík aðeins í 
37. sæti af þeim 50 borgum sem skoðaðar voru þegar hlutfall grænna svæða innan borgarmarka var skoðað. 
Samkvæmt úttektinni telst hlutfall grænna svæða innan borgarmarka í Reykjavík 18% samanborið við tæp 57% í 
Prag, sem trónir efst á listanum.  Af þeim samtals tæplega 411 fm af grænum svæðum á hvern íbúa í Reykjavík teljast 
223 fm friðlönd á borð við Heiðmörk, tæpir 76 fm eru skóglendi, 58 fm eru grasfletir, 31 fm er ræktarland, 16 fm eru 

golfvellir, en aðeins 5 fm eru almenningsgarðar. Íbúar borgarinnar verða að hafa aðgengi að grænum svæðum 
innan borgarmarkanna í göngufæri, enda ekki hægt að vísa öllum ýmist upp í Heiðmörk eða á Kjalarnes til að njóta 
útivistar og grænna svæða. Grænu svæðin innan borgarmarka veita mikilvægt andrými og auka lífsgæði borgarbúa.  
 
Við deilum áhyggjur Vina Saltfiskmóans um stóraukna umferð í hverfinu samfara mikilli fjölgun hótela og íbúða á 
síðustu misserum, en á um rúmlega hálfs ferkílómetra svæði sem umlykur Saltfiskmóann og afmarkast af Laugavegi í 
norðri, Skipholti í austri, Bólstaðarhlíð í suðri og Þverholti í vestri er búið að byggja, í byggingu eða áformaðar 
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tæplega 1.300 nýjar íbúðir með tilheyrandi umferð. Við það bætast síðan a.m.k. tólf nýlega byggð hótel með 
hundruðum herbergja með tilheyrandi umferðarþunga.   
 
Verði bílastæðið norðan við safnaðarheimili Háteigskirkju, sem í dag er fullnýtt nær daglega af nemendum 
Tækniskólans, kirkjugestum, gestum safnaðarheimilisins og íbúum námsmannaíbúðanna við Háteigsveg, tekið undir 
íbúðabyggð þar sem bílastæðaþörf miðast við samnýtingu óttumst við að kirkjugestir, nemendur og væntanlegir íbúar 
fari að leggja upp eftir Háteigsvegi með tilheyrandi umferðaröngþveiti sambærilegt við það sem er reyndin á 
Háteigsvegi neðan við Lönguhlíð eftir að byggðar voru 235 íbúðir með lágmarksfjölda bílastæða á íbúð á mótum 
Háteigsvegar og Einholts/Þverholts. Það er alveg ljóst að ekki verður hægt að vísa öllum íbúum, nemendum og 
kirkjugestum út í Nóatún.  
 
Við gagnrýnum þessa miklu fjölgun íbúða á jafnlitlu svæði á sama tíma og ekki eru gerðar neinar ráðstafanir til að 
stækka grunnskólann og leikskóla hverfisins né heldur heilsugæsluna, en nú þegar er margra vikna bið eftir tíma hjá 
heimilislækni á heilsugæslu Hlíða. Samkvæmt upplýsingum frá Háteigsskóla er staðan þegar sú að börn í hverfinu eru 
nú þegar á biðlista eftir að komast inn í 1. bekk í haust, þar sem skólinn annar ekki núverandi íbúðafjölda. Í 
fyrrnefndri verklýsingu frá 2015 kemur í kafla 3.2.1.1.3. fram að samkvæmt fyrirliggjandi tölum þjóni „Háteigsskóli 
a.m.k. 2.880 íbúðum sem er langt yfir því viðmiði sem gefið er upp í gátlista fyrir einkunnina gott (1.200–1.300 
íbúðir)." Ámælisvert er að stórfjölga íbúðum í hverfinu án þess að huga að stækkunarmöguleikum Háteigsskóla.    
 
Auk allra ofangreindra þátta hafa íbúar að Nóatúni 31 miklar áhyggjur af mögulegum sprengingum á 
Sjómannaskólareitnum, en Rauðarárholtið er sem kunnugt er klöpp og engin tilviljun að ekki hefur verið sprengt fyrir 
neinum kjöllurum í húsunum sem standa austanmegin í Nóatúninu frá Háteigsvegi að Laugavegi. Íbúar hússins fundu 
afar vel fyrir sprengingum í Þverholti/Einholti þegar verið var að byggja þar fyrir skemmstu og óttast mögulegar 
skemmdir á íbúðareignum sínum í Nóatúni 31 verði farið að sprengja í Saltfiskmóanum og á bílastæðinu norðan við 
safnaðarheimili Háteigskirkju. Við áskiljum okkur allan rétt til að krefja borgina um skaðabætur valdi sprengingar 
skemmdum á Nóatúni 31.  
 
Við höfum verulegar áhyggjur af því að íbúar að Nóatúni 31 geti orðið fyrir alvarlegri birtuskerðingu, mögulegri 
skuggamyndum og þar með lífsgæðaskerðingu ef ætlunin er að byggja þriggja hæða hús með kvisti til viðbótar alveg 
upp að lóðarmörkum austan og sunnan við Nóatún 31. Rétt er að benda á að í þremur af fimm íbúðum hússins snúa 
90% af gluggum íbúðanna ýmist í austur eða suður, þ.e. í þær tvær áttir þar sem ætlunin er að byggja 120 íbúðir 
samkvæmt lýsingu  umhverfis- og skipulagssviðs vegna deiliskipulags Sjómannaskólareits sem lögð var fram í 
Borgarráði 3. nóvember 2017. Birtuskerðing og skuggamyndun myndi rýra verðgildi eigna okkar að Nóatúni 
31. Íbúar hússins áskilja sér því allan rétt til að leita réttar síns gagnvart borginni verði dagsbirtan á lóð Nóatúns 31 
sem og náttúruleg birta inni í íbúðum hússins skert vegna mögulegra byggingaframkvæmda á Sjómannaskólareitnum.  
 
Að lokum gerum við alvarlegar athugasemdir við þau vinnubrögð borgaryfirvalda að auglýsa eftir samstarfsaðilum til 
að byggja á Sjómannaskólareitnum áður en frestur til að skila athugasemdum við aðalskipulagsbreytinguna er liðinn. 
Þetta gerir það að verkum að umsagnarferlið vegna aðalskipulagsbreytinganna skortir allan trúverðugleika. 
 
Virðingarfyllst,  
 
Birgir Þórisson 
Magdalena M. Hermannsdóttir 
Silja Björk Huldudóttir 
 
sem skipa stjórn húsfélagsins að Nóatúni 31 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Lóa Margrét Hauksdóttir <loamargret@gmail.com>

Sent: 27. maí 2018 21:05

Til: USK Skipulag

Efni: Plís ekki skemma Vatnshólinn

Kæra borgarstjórn 
 
Ég vil alls ekki að þið byggið hús hjá Vatnshólnum. Vatnshóllinn er uppáhalds hóllinn minn af því að það er svo gott 
útsýni og gaman að leika sér á honum. Ég fer stundum í leiki á hólnum með vinkonum mínum og það er mjög gaman. 
Hóllinn er líka svo fallegur og skemmtilegur og þess vegna var ég mjög leið þegar kveikt var í hólnum. Plís ekki byggja 
hús hjá hólnum. Ég ímynda mér stundum að hurðarnar á hólnum séu verndar risar. Vatnshóllinn er ævintýraheimur 
fyrir mér. Hann er líka besta sleðabrekkan og ég væri frekar til í að fá almennilegar tröppur til að komast upp á 
hólinn og rennibraut niður og útsýnisskífu til að kenna mér hvað öll fjöllin heita sem ég sé þegar ég stend uppá 
hólnum. Þið mættuð líka laga drullustæðið í kring. Gerið það ekki skemma svæðið í kringum Vatnshólinn. Hóllinn er 
partur af hjartanu mínu. 
 
Kær kveðja 
Lóa Margrét Hauksdóttir 10 ára 
Kt.0605082080 
 
 
Sent from my iPhone 



From: Hrafnhildur Ragnarsdóttir [mailto:hrafnh@fg.is]  

Sent: 27. maí 2018 21:05 
To: USK Skipulag 

Subject:  

 

Komið þið sæl 
 
Í viðhengi er umsögn íbúa í Skipholti 36 um áformaðar byggingaframkvæmdir á 
Sjómannaskólareit-Saltfiskmóanum. 
 
Með kveðju 
 
Hrafnhildur Ragnarsdóttir 
180359-3469 
Skipholti 36 
105 Reykjavík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ágæti viðtakandi, 

Íbúar í Skipholti 36 mótmæla byggingaráformum á Sjómannaskólareitnum sem nú er í 
aðalskipulagsferli hjá Reykjavíkurborg. Við tökum undir allar athugasemdir íbúafélagsins Vina 
Saltfiskmóans (kt. 670418-1540) frá 7. maí 2018 sem þegar hafa verið sendar borgaryfirvöldum. 

Við óttumst að óafturkræf mistök verði gerð og mikilvægar menningarminjar glatist ef byggt verði í 
Saltfiskmóanum svonefnda sem hefur að geyma stakkstæði frá 1920 sem að öllum líkindum er það 
síðasta sinnar tegundar í Reykjavík. Sem slíkt hefur stakkstæðið fágætisgildi sem söguminjar er 
geyma mikilvæga heimild um atvinnusögu landsins og ber borgaryfirvöldum skylda til að varðveita 
slíkt svæði fyrir komandi kynslóðir. Það væri menningarsögulegt slys ef þessum merku minjum væri 
fórnað. 

Borgaryfirvöldum ber einnig að standa vörð um sjálfssprottna náttúrugarðinn á Rauðarárholti sem 
skapar mikilvæga græna tengingu milli Klambratúns og Laugardals auk þess að vera skjól fyrir 
ríkulegt fuglalíf. Við hvetjum til þess að Saltfiskmóinn verði skilgreindur sem opið svæði í 
aðalskipulaginu og vörum við því að þétting byggðar sé gerð á kostnað almannagæða, 
útivistarsvæða, menningarminja og friðaðra bygginga á Sjómannaskólareitnum. 

Í þessu samhengi er rétt að minna á að í verklýsingu hverfisskipulags fyrir borgarhluta 3 - Hlíðar frá 
árinu 2015 segir í kafla 3.1.4.4. um vistkerfi og minjar að við skipulag hverfisins verði „svæðum með 
upprunalegum gróðri og landslagi leyft að halda sér eins og mögulegt er" og sérstaklega vísað í 
lóðina við Sjómannaskólann og Háteigskirkju. 

Síðar í sama kafla er tekið fram að taka eigi tillit til „þeirra grágrýtisklappa sem enn eru til staðar og 
bera vitni um jarðfræði Reykjavíkur. Sérstaklega á þetta við þar sem um þróunarsvæði er að ræða, 
við Sjómannaskólann". Jafnframt er minnt á þau fjölmörgu hús og mannvirki í hverfinu sem hafa 
menningarlegt og/eða sögulegt gildi og tekið fram að leitast verði „við að undirstrika mikilvægi þeirra 
í skipulaginu." Í því samhengi má nefna Sjómannaskólann, sem var friðlýstur árið 2008 og 
Vatnshólinn, sem rúmar vatnstanka frá 1915 og 1930 sem tengjast sögu vatnsveitu og brunavarna í 
Reykjavík. 

Sérstaklega er tekið fram að í skipulagsvinnu verði „áhersla lögð á að afmarka uppbyggingarsvæði á 
þann máta að ekki gangi á óraskað land. Almennt verður litið til tegundar lands sem tekið verður 
undir möguleg uppbyggingarsvæði" og Sjómannaskólareiturinn, með Háteigskirkju/Tækniskólann 
(Þ32), sérstaklega nefndur í því samhengi. 

Síðar í sömu verklýsingu, í kafla 3.2.1.2.7., er sérstaklega tekið fram að gróðurþekja í hverfinu sé í 
lágmarki eða á bilinu 41–50%, en til þess að teljast góð þyrfti hún að vera 61–70%. Í því ljósi væri 
glapræði að hrófla við og fórna óröskuðu landi á Sjómannaskólareitnum sem myndar mikilvæga 
gróðurþekju í hverfinu. 

Hér má minna á að samkvæmt nýlegri úttekt hollenska ferðaþjónustufyrirtækisins TravelBird er 
Reykjavík aðeins í 37. sæti af þeim 50 borgum sem skoðaðar voru þegar hlutfall grænna svæða 
innan borgarmarka var skoðað. Samkvæmt úttektinni telst hlutfall grænna svæða innan borgarmarka 
í Reykjavík 18% samanborið við tæp 57% í Prag, sem trónir efst á listanum. Af þeim samtals 
tæplega 411 fm af grænum svæðum á hvern íbúa í Reykjavík teljast 223 fm friðlönd á borð við 
Heiðmörk, tæpir 76 fm eru skóglendi, 58 fm eru grasfletir, 31 fm er ræktarland, 16 fm eru golfvellir, 
en aðeins 5 fm eru almenningsgarðar. Íbúar borgarinnar verða að hafa aðgengi að grænum svæðum 
innan borgarmarkanna í göngufæri, enda ekki hægt að vísa öllum ýmist upp í Heiðmörk eða á 
Kjalarnes til að njóta útivistar og grænna svæða. Grænu svæðin innan borgarmarka veita mikilvægt 
andrými og auka lífsgæði borgarbúa. 

Við deilum áhyggjum Vina Saltfiskmóans um stóraukna umferð í hverfinu samfara mikilli fjölgun 
hótela og íbúða á síðustu misserum, en á um rúmlega hálfs ferkílómetra svæði sem umlykur 
Saltfiskmóann og afmarkast af Laugavegi í norðri, Skipholti í austri, Bólstaðarhlíð í suðri og Þverholti 
í vestri er búið að byggja, í byggingu eða áformaðar tæplega 1.300 nýjar íbúðir með tilheyrandi 
umferð. Við það bætast síðan a.m.k. tólf hótel með hundruðum herbergja með tilheyrandi 
umferðarþunga. 



Verði bílastæðið norðan við safnaðarheimili Háteigskirkju, sem í dag er fullnýtt nær daglega af 
nemendum Tækniskólans, kirkjugestum, gestum safnaðarheimilisins og íbúum 
námsmannaíbúðanna við Háteigsveg, tekið undir íbúðabyggð þar sem bílastæðaþörf miðast við 
samnýtingu óttumst við að kirkjugestir, nemendur og væntanlegir íbúar fari að leggja upp eftir 
Háteigsvegi með tilheyrandi umferðaröngþveiti sambærilegt við það sem er reyndin á Háteigsvegi 
neðan við Lönguhlíð eftir að byggðar voru 235 íbúðir með lágmarksfjölda bílastæða á íbúð á mótum 
Háteigsvegar og Einholts/Þverholts. Það er alveg ljóst að ekki verður hægt að vísa öllum íbúum, 
nemendum og kirkjugestum út í Nóatún. 

Við gagnrýnum þessa miklu fjölgun íbúða á jafnlitlu svæði á sama tíma og ekki eru gerðar neinar 
ráðstafanir til að stækka grunnskólann og leikskóla hverfisins né heldur heilsugæsluna, en nú þegar 
er margra vikna bið eftir tíma hjá heimilislækni á heilsugæslu Hlíða. Samkvæmt upplýsingum frá 
Háteigsskóla er staðan sú að börn í hverfinu eru nú þegar á biðlista eftir að komast inn í 1. bekk í 
haust, þar sem skólinn annar ekki núverandi íbúðafjölda. Í fyrrnefndri verklýsingu frá 2015 kemur í 
kafla 3.2.1.1.3. fram að samkvæmt fyrirliggjandi tölum þjóni „Háteigsskóli a.m.k. 2.880 íbúðum sem 
er langt yfir því viðmiði sem gefið er upp í gátlista fyrir einkunnina gott (1.200–1.300 íbúðir)." 
Ámælisvert er að stórfjölga íbúðum í hverfinu án þess að huga að stækkunarmöguleikum 
Háteigsskóla. 

Auk allra ofangreindra þátta hafa íbúar í Skipholti 36 miklar áhyggjur af mögulegum sprengingum á 
Sjómannaskólareitnum, en Rauðarárholtið er sem kunnugt er klöpp og engin tilviljun að ekki hefur 
verið sprengt fyrir neinum kjöllurum í húsunum sem standa austanmegin í Nóatúninu frá Háteigsvegi 
að Laugavegi. Íbúar hússins fundu afar vel fyrir sprengingum í Þverholti/Einholti þegar verið var að 
byggja þar fyrir skemmstu og óttast mögulegar skemmdir á íbúðareignum sínum í Skipholti 36 verði 
farið að sprengja í Saltfiskmóanum og á bílastæðinu norðan við safnaðarheimili Háteigskirkju. Við 
áskiljum okkur allan rétt til að krefja borgina um skaðabætur valdi sprengingar skemmdum á 
Skipholti 36. 

Að lokum gerum við alvarlegar athugasemdir við þau vinnubrögð borgaryfirvalda að auglýsa eftir 
samstarfsaðilum til að byggja á Sjómannaskólareitnum áður en frestur til að skila athugasemdum við 
aðalskipulagsbreytinguna er liðinn. Þetta gerir það að verkum að umsagnarferlið vegna 
aðalskipulagsbreytinganna skortir allan trúverðugleika. 

Virðingarfyllst, 

 

Fyrir hönd íbúa í Skipholti 36 

105 Reykjavík 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

180359-3469 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: jingi@mmedia.is

Sent: 27. maí 2018 21:12

Til: USK Skipulag

Efni: Athugasemdir við fyrirhuguð byggingaráform áSjómannaskólareit

Til þeirra sem málið varðar . 
 
 
 
Vegna fyrirhugaðra breytinga á aðal- og deiliskipulagi á Sjómannareitnum vil ég koma eftirfarandi á framfæri . 
 
Nú þegar er orðið mjög lítið um græn svæði ( útivistar svæði ) í hverfinu og er mikilvægt að passa upp á þau sem og 
þær söguminjar sem sem á Saltfiskreitnum eru og hlífa þeim við byggingaáformum . 
 
 
Þegar er búið að þétta byggð á þessu svæði ( Einholt - Þverholt )  og fyrirhuguð íbúðabyggð á Heklureitnum . 
 
 
Skóli og leikskólar hverfisins eru nú þegar sprungnir og ástæðulaust að  
fjölga íbúðum með börnum á grunn- og leikskóla aldri , enn frekar . 
 
 
Einnig er umferð orðin mikil á Háteigsveginum , við skóla og leikskóla  
, og ástæðulaust að bæta þar við . 
 
 
Ég hvet því til þess að Saltfiskmóanum verði alfarið hlíft við  
byggingaráformum og þess í stað skilgreindur 
sem opið svæði í aðalskipulagi þar sem fágætar menningarminjar fái að  
njóta sín í einstökum og villtum 
hverfisgarði sem nýtist borgarbúum til útivistar. 
 
 
 
Virðingarfyllst 
 
 
Jóhannes Ingi Bjarnason 
 
   Skipholti 46 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Eirikur Sigurdsson <eirikur.sig@gmail.com>

Sent: 27. maí 2018 21:31

Til: USK Skipulag

Efni: Athugasemdir vegna aðalskipulagsbreytingu í nágrenni Sjómannaskólans

Góðan daginn 
Ég vil gera athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á aðalskipulagi  í nágrenni Sjámannaskólans. Þar 
stendur til að eyðileggja eitt af síðustu hálfvilltu og hálfnáttúrulegu svæðunum í Reykjavík og skerða um 
leið verulega græn svæði í Hlíðunum, sem þegar eru orðin of lítil, samkvæmt mælikvörðum sem borgin sjálf 
miðar við. Svæðið er vinsælt leiksvæði barna og útivistarsvæði fullorðinna, ekki bara fólks í næsta nágrenni, 
heldur einnig annarra íbúa Hlíða, norðan Miklubrautar. V atnshólinn og svæðið í kring um hann er 
vinsæll hjá börnum til að renna sér á og vinsæll útsýnisstaður íbúa og ferðamanna. Vatnshóllinn 
sem og saltfisksmóinn eru ennfremur einstakar sögulegar minjar innan borgarmarkanna og þarf 
að vernda sem slíkar. Í flestum borgum væri litið á slíkt svæði sem einstök verðmæti sem þyrfti að 
vernda.  Þetta er eitt af fáum svæðum í Reykjavík þar sem hægt er að upplifa hálfvillta náttúru. Það er mjög 
dýrmætt þess vegna og með ólíkindum að borgaryfirvöld skulu leggja áherslu á að útrýma slíkum svæðum 
þar sem borgin nær að anda aðeins. Það er ekki í samræmi við áherslur á grænan lífstíl og sjálfbærni. 
kveðja, 
Eiríkur Sigurðson 
kt 0711703659 
 



















Reykjavík, 27. maí 2018 
 
Íbúasamtök 3. hverfis, Hlíða, Holta og Norðurmýrar gera eftirfarandi athugasemdir við 
byggingaráformum á reit Sjómannaskólans:  
 

 Verið er að ganga á græn svæði í hverfinu og þar að leiðandi lífsgæði íbúa í hrópandi mótsögn við 

stefnu borginnar varðandi græn svæði (https://reykjavik.is/upplysingavefur-um-graen-svaedi-i-
reykjavik) 

 Með þessum byggingaráformum eykst umferð í hverfinu en nú þegar eru um 600-700 störf á 
reitnum sem afmarkast af Sjómannaskólanum í norðri, Lönguhlíð í vestri , Miklubraut í suðri og 
Kringlumýrarbraut í austri.  Ofaná bætist síðan umferð nemenda í HÍ, Tækniskólanum og 
Ísaksskóla. Á álagstímum kvölds og morgna er síðan Stakkahlíðin orðið yfirfall af Miklubraut með 
tilheyrandi gegnumstreymistumferð í gegnum hverfið. Þessi byggingaráform er því til þess fallinn 
að auka líkur á slysum gangi vegfarenda og sér ílagi barna á leið í skóla, auka loftmegnun og 
hljóðmegnun og rýra lífsgæði íbúa til mikla muna. 

 Ástandið í Háteigsskóla er skelfilegt og annar skólinn ekki þörfum hverfisins með góðu móti í dag. 
Með uppbyggingu á reit Stýrimannaskólans má gera ráð yfir að ástandið versni en til muna. Nú 
þegar er Háteigsskóli með einn allra minnsta fermetrafjölda á nemenda í allri Reykjavíkurborg. 

 Sótt er að merkum minjum og ásýnd þeirra  með þessum byggingaráform, vatnsgeymum í 
Vatnshólnum, Stýrimannaskólanum og saltfiskreitnum. 

 Vegið er að rekstrargrundvelli safnaðarheimilis Háteigskirkju með stórfelldri fækkun bílstæða 
norðanmegin við það. Þessi fækkun bílastæði er einnig til þess fallin að ýta umferð inní hverfið 
þegar uppákomur eru í Háteigskirkju með tilheyrandi umferð og óþægindum fyrir íbúa hverfsins. 

 
 
Íbúasamtökin leggja til: 
-Að fallið verði frá þessum byggingaráformum  
-Að hlustað verði eitthvað á þarfir íbúa og lífgæði þeirra verði höfð að leiðarljósi við skipulagningu 
hverfsins. 
-Að hverfið verði skipulagt sem ein heild, sem er :  

-að Háteigsskóli geti tekið á móti börnum úr hverfinu á sómasamlega hátt. 
-að börn geti sótt tómstundir á auðveldan og öruggan hátt. 
-að reynt verði að halda gegnumstreymisumferð í lágmarki með markvissum hætti. 
-að hverfið hafi græn svæði fyrir börn og fullorðna 

 
Að lokum má benda á það að þetta hverfið er að mörgu leyti óhefðbundið þar sem það inniheldur nú 
þegar stóra vinnustaði og er jafnframt innrammað af mestu umferðaæðum borgarinnar og er því eins 
og eyja í miðju umferðafljóti. Því eru grænu svæði hverfsins íbúum þess ásamt nemendum leik og 
grunnskóla einkar mikilvæg í leik og starfi. 
 
Með kveðju, 
Tryggvi Sch. Thorsteinsson 
Íbúasamtökum 3. hverfis, Hlíða, Holta og Norðurmýrar  
tryggvi_t@hotmail.com 

 

https://reykjavik.is/upplysingavefur-um-graen-svaedi-i-reykjavik
https://reykjavik.is/upplysingavefur-um-graen-svaedi-i-reykjavik
mailto:tryggvi_t@hotmail.com


































Reykjavík,	27.	maí	2018	
	
	
Ágæti	viðtakandi,		
	
í	ljósi	þess	að	borgaryfirvöld	eru	nú	að	vinna	að	breytingu	á	aðalskipulagi	fyrir	
Sjómannaskólareitinn	er	ekki	úr	vegi	að	rifja	upp	bréfaskrif	Ólafs	Thors,	
atvinnumálaráðherra,	í	ágúst	1941	til	borgarstjóra	þar	sem	hann	falaðist	eftir	lóð	
undir	Sjómannaskólann	á	Rauðarárholti.		
	
Bréf	hans	birtist	í	Morgunblaðinu	7.	ágúst	1941,	en	þar	segir	m.a.:		
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=105512&pageId=1244249&lang=is&q
=sj%F3minjasafn	
	
"Af	þessum	ástæðum,	og	með	hliðsjón	af	því	hverja	grundvallarþýðingu	
sjómannastjettin	hefir	haft	fyrir	vöxt	og	viðgang	höfuðstaðarins,	og	innfremur	tilliti	til	
þess,	að	fyrirhuguð	bygging	(þ.e.	Sjómannaskólinn)	mætti	verða	bæjarprýði	og	öllum	
hlutaðeigendum	til	sóma,	hefir	ráðuneytinu	hugkvæmst	hvort	þjer,	herra	
borgarstjóri,	sæuð	yður	fært	að	beita	yður	fyrir	því,	að	Reykjavíkurbær	ljeti	þessa	lóð	
af	hendi	án	endurgjalds	í	því	skyni	er	um	ræðir,	í	ofannefndu	brjefi	nefndarinnar,	og	
með	því	skilyrði,	að	á	einhverjum	hluta	lóðarinnar	yrði	síðar	skemmtigarður	(...)	með	
því	óskin	um	stærð	lóðarinnar	byggist	ekki	fyrst	og	fremst	á	því	að	hægt	verði	síðar	
að	reisa	þarna	viðbótar	byggingar	(s.s.	sjóminjasafn),	heldur	á	hinu,	að	girða	fyrir	
skygt	verði	á	skólanum	með	því	að	byggja	of	nálægt	honum".		
	
Sjómannaskólinn,	sem	húsameistararnir	Sigurður	Guðmundsson	og	Eiríkur	Einarsson	
teiknuðu	1941,	var	friðlýstur	árið	2008	og	því	er	ekki	sama	hvort	og	hvernig	byggt	er	
grennd	við	skólann.	Eins	og	sjá	má	af	fyrrnefndu	bréfi	lögðu	jafnt	þáverandi	
atvinnumálaráðherra	og	ráðgjafanefnd	um	staðsetningu	Sjómannaskólans	mikla	
áherslu	á	að	ekkert	myndi	skyggja	á	skólann	með	því	að	byggja	of	nálægt	honum.		
	
Ég	hvet	núverandi	borgaryfirvöld	til	að	virða	þær	óskir.	Jafnframt	væri	óskandi	að	
græn	svæði	í	kringum	Sjómannaskólann	fái	áfram	að	nýtast	borgarbúum	sem	
útivistarsvæði.	Það	er	ekki	síst	mikilvægt	í	hverfi	þar	sem	gróðurþekjan	er	þegar	
undir	þeim	viðmiðunarreglum	sem	borgin	hefur	sjálf	sett	sér.		
	
Í	Tímariti	Verkfræðingafélags	Íslands,	27.árgangur	1942,	6.hefti	“Samkeppni	
húsameistara”,	er	hægt	að	sjá	allar	hugmyndsamkeppnistillögunar	um	hönnun	
Sjómannaskólans	og	Sjómannaskólareitsins	árið	1941:	
https://www.dropbox.com/s/731cvte3amkfdgg/Samkeppni	húsameistara.pdf?dl=0	



	
Samkeppnistillaga	húsameistarana	Sigurðar	Guðmundssonar	og	Eiríks	Einarssonar	
teiknuð	1941.	
	

	
Sjómannaskólinn	séð	frá	Saltfiskmóanum,	2017.	Mynd:	Björn	G.	Sigurðsson	
	
Í	lögum	um	menningarminjar	nr.	80/2012	er	gerður	greinarmunur	á	friðuðum	
fornleifum	og	friðlýstum.	Hvers	kyns	mannvistarleifar,	á	landi,	í	jörðu,	í	jökli,	sjó	eða	
vatni	sem	eru	100	ára	eða	eldri	teljast	til	fornleifa	og	eru	sjálfkrafa	friðaðar.	
Umhverfis	friðaðar	fornleifar	er	15	metra	friðhelgað	svæði	og	gilda	sömu	reglur	um	
það	svæði	og	um	fornleifarnar	sjálfar.	Hvers	konar	röskun,	byggingarframkvæmdir	
eða	aðrar	framkvæmdir	á	fornleifum	og	á	friðhelguðu	svæði	umhverfis	þær	eru	
óheimilar	án	leyfis	Minjastofnunar	Íslands.	
http://www.minjastofnun.is/minjar/fridadar-fornleifar/	
	



	
	
Ég	hvet	til	þess	að	Saltfiskmóanum	verði	alfarið	hlíft	við	byggingaráformum	og	þess	í	
stað	skilgreindur	sem	opið	svæði	í	aðalskipulagi	þar	sem	fágætar	menningarminjar	fái	
að	njóta	sín	í	einstökum	og	villtum	hverfisgarði	sem	nýtist	borgarbúum	til	útivistar.	
	
Virðingarfyllst,	
	
Marcos	Zotes,	arkitekt	FAÍ	
Kt:	200677-2699	
marcos@basalt.is	
853	5666	



From: Throstur Ingolfur Vidisson [mailto:vidisson@gmail.com]  
Sent: 28. maí 2018 09:09 
To: USK Skipulag 
Subject: Athugasemdir vegna fyrirhugaðra breytinga á skipulagi Sjómannaskólreits. 
 
Góðan dag 
 
Í viðhengi eru athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar á skipulagi á Sjómannaskólreit frá húsfélaginu 
Nóatúni 27. 
 
Kv, 
Þröstur Ingólfur Víðisson 
Nóatúni 27 
105 
Reykjavík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ágæti viðtakandi, 

 

húsfélagið að Nóatúni 27, kt: 500902-2050 mótmælir eindregið byggingaráformum á 
Sjómannaskólareitnum, sem nú er í aðalskipulagsferli hjá Reykjavíkurborg. Við tökum undir 
allar athugasemdir íbúafélagsins Vina Saltfiskmóans (kt. 670418-1540) frá 7. maí 2018 sem 
þegar hafa verið sendar borgaryfirvöldum. 

Við óttumst að óafturkræf mistök verði gerð og mikilvægar menningarminjar glatist ef byggt 
verði í Saltfiskmóanum svonefnda sem hefur að geyma stakkstæði frá 1920 sem að öllum 
líkindum er hið síðasta sinnar tegundar í Reykjavík. Sem slíkt hefur stakkstæðið fágætisgildi 
sem söguminjar er geyma mikilvæga heimild um atvinnusögu landsins og ber 
borgaryfirvöldum skylda til að varðveita slíkt svæði fyrir komandi kynslóðir. Það væri 
menningarsögulegt slys ef þessum merku minjum væri fórnað. 

Borgaryfirvöldum ber einnig að standa vörð um sjálfssprottna náttúrugarðinn á 
Rauðarárholti sem skapar mikilvæga græna tengingu milli Klambratúns og Laugardals auk 
þess að vera skjól fyrir ríkulegt fuglalíf. Við hvetjum til þess að Saltfiskmóinn verði 
skilgreindur sem opið svæði í aðalskipulaginu og vörum við því að þétting byggðar sé gerð á 
kostnað almannagæða, útivistasvæða, menningarminja og friðaðra bygginga á 
Sjómannaskólareitnum. 

Í þessu samhengi er rétt að minna á að í verklýsingu hverfisskipulags fyrir borgarhluta 3 - 
Hlíðar frá árinu 2015 segir í kafla 3.1.4.4. um vistkerfi og minjar að við skipulag hverfisins 
verði „svæðum með upprunalegum gróðri og landslagi leyft að halda sér eins og mögulegt 
er" og sérstaklega vísað í lóðina við Sjómannaskólann og Háteigskirkju. 

Síðar í sama kafla er tekið fram að taka eigi tillit til „þeirra grágrýtisklappa sem enn eru til 
staðar og bera vitni um jarðfræði Reykjavíkur. Sérstaklega á þetta við þar sem um 
þróunarsvæði er að ræða, við Sjómannaskólann". Jafnframt er minnt á þau fjölmörgu hús og 
mannvirki í hverfinu sem hafa menningarlegt og/eða sögulegt gildi og tekið fram að leitast 
verði „við að undirstrika mikilvægi þeirra í skipulaginu." Í því samhengi má nefna 
Sjómannaskólann, sem var friðlýstur árið 2008 og Vatnshólinn, sem rúmar vatnstanka frá 
1915 og 1930 sem tengjast sögu vatnsveitu og brunavarna í Reykjavík. 

Sérstaklega er tekið fram að í skipulagsvinnu verði „áhersla lögð á að afmarka 
uppbyggingarsvæði á þann máta að ekki gangi á óraskað land. Almennt verður litið til 
tegundar lands sem tekið verður undir möguleg uppbyggingarsvæði" og 
Sjómannaskólareiturinn, með Háteigskirkju/Tækniskólann (Þ32), sérstaklega nefndur í því 
samhengi. 

Síðar í sömu verklýsingu, í kafla 3.2.1.2.7., er sérstaklega tekið fram að gróðurþekja í hverfinu 
sé í lágmarki eða á bilinu 41–50%, en til þess að teljast góð þyrfti hún að vera 61–70%. Í því 
ljósi væri glapræði að hrófla við og fórna óröskuðu landi á Sjómannaskólareitnum sem 
myndar mikilvæga gróðurþekju í hverfinu. 

Hér má minna á að samkvæmt nýlegri úttekt hollenska ferðaþjónustufyrirtækisins TravelBird 
er Reykjavík aðeins í 37. sæti af þeim 50 borgum sem skoðaðar voru þegar hlutfall grænna 
svæða innan borgarmarka var skoðað. Samkvæmt úttektinni telst hlutfall grænna svæða 
innan borgarmarka í Reykjavík 18% samanborið við tæp 57% í Prag, sem trónir efst á 
listanum. Af þeim samtals tæplega 411 fkm af grænum svæðum á hvern íbúa í Reykjavík 
teljast 223 fkm friðlönd á borð við Heiðmörk, tæpir 76 fm eru skóglendi, 58 fm eru grasfletir, 
31 fm er ræktarland, 16 fm eru golfvellir, en aðeins 5 fkm eru almenningsgarðar. Íbúar 



borgarinnar verða að hafa aðgengi að grænum svæðum innan borgarmarkanna í göngufæri, 
enda ekki hægt að vísa öllum ýmist upp í Heiðmörk eða á Kjalarnes til að njóta útivistar og 
grænna svæða. Grænu svæðin innan borgarmarka veita mikilvægt andrými og auka lífsgæði 
borgarbúa. 

Við deilum áhyggjur Vina Saltfiskmóans um stóraukna umferð í hverfinu samfara mikilli 
fjölgun hótela og íbúða á síðustu misserum, en á um rúmlega hálfs ferkílómetra svæði sem 
umlykur Saltfiskmóann og afmarkast af Laugavegi í norðri, Skipholti í austri, Bólstaðarhlíð í 
suðri og Þverholti í vestri er búið að byggja, í byggingu eða áformaðar tæplega 1.300 nýjar 
íbúðir með tilheyrandi umferð. Við það bætast síðan a.m.k. tólf nýlega byggð hótel með 
hundruðum herbergja með tilheyrandi umferðarþunga. 

Verði bílastæðið norðan við safnaðarheimili Háteigskirkju, sem í dag er fullnýtt nær daglega 
af nemendum Tækniskólans, kirkjugestum, gestum safnaðarheimilisins og íbúum 
námsmannaíbúðanna við Háteigsveg, tekið undir íbúðabyggð þar sem bílastæðaþörf miðast 
við samnýtingu óttumst við að kirkjugestir, nemendur og væntanlegir íbúar fari að leggja upp 
eftir Háteigsvegi með tilheyrandi umferðaröngþveiti sambærilegt við það sem er reyndin á 
Háteigsvegi neðan við Lönguhlíð eftir að byggðar voru 235 íbúðir með lágmarksfjölda 
bílastæða á íbúð á mótum Háteigsvegar og Einholts/Þverholts. Það er alveg ljóst að ekki 
verður hægt að vísa öllum íbúum, nemendum og kirkjugestum út í Nóatún. 

Við gagnrýnum þessa miklu fjölgun íbúða á jafnlitlu svæði á sama tíma og ekki eru gerðar 
neinar ráðstafanir til að stækka grunnskólann og leikskóla hverfisins né heldur 
heilsugæsluna, en nú þegar er margra vikna bið eftir tíma hjá heimilislækni á heilsugæslu 
Hlíða. Samkvæmt upplýsingum frá Háteigsskóla er staðan þegar sú að börn í hverfinu eru nú 
þegar á biðlista eftir að komast inn í 1. bekk í haust, þar sem skólinn annar ekki núverandi 
íbúðafjölda. Í fyrrnefndri verklýsingu frá 2015 kemur í kafla 3.2.1.1.3. fram að samkvæmt 
fyrirliggjandi tölum þjóni „Háteigsskóli a.m.k. 2.880 íbúðum sem er langt yfir því viðmiði sem 
gefið er upp í gátlista fyrir einkunnina gott (1.200–1.300 íbúðir)." Ámælisvert er að stórfjölga 
íbúðum í hverfinu án þess að huga að stækkunarmöguleikum Háteigsskóla. 

Auk allra ofangreindra þátta hafa íbúar að Nóatúni 27 miklar áhyggjur af mögulegum 
sprengingum á Sjómannaskólareitnum, en Rauðarárholtið er sem kunnugt er klöpp og engin 
tilviljun að ekki hefur verið sprengt fyrir neinum kjöllurum í húsunum sem standa 
austanmegin í Nóatúninu frá Háteigsvegi að Laugavegi. Íbúar hússins fundu afar vel fyrir 
sprengingum í Þverholti/Einholti þegar verið var að byggja þar fyrir skemmstu og óttast 
mögulegar skemmdir á íbúðareignum sínum í Nóatúni 27 verði farið að sprengja í 
Saltfiskmóanum og á bílastæðinu norðan við safnaðarheimili Háteigskirkju. Við áskiljum 
okkur allan rétt til að krefja borgina um skaðabætur valdi sprengingar skemmdum á Nóatúni 
27. 

Við höfum verulegar áhyggjur af því að íbúar að Nóatúni 27 geti orðið fyrir alvarlegri 
birtuskerðingu, mögulegri skuggamyndum og þar með lífsgæðaskerðingu ef ætlunin er að 
byggja þriggja hæða hús með kvisti til viðbótar alveg upp að lóðarmörkum austan við Nóatún 
27. Rétt er að benda á að í þremur af fimm íbúðum hússins snúa 90% af gluggum íbúðanna 
ýmist í austur eða suður, þ.e. í þær tvær áttir þar sem ætlunin er að byggja 120 íbúðir 
samkvæmt lýsingu umhverfis- og skipulagssviðs vegna deiliskipulags Sjómannaskólareits sem 
lögð var fram í Borgarráði 3. nóvember 2017. Birtuskerðing og skuggamyndun myndi rýra 
verðgildi eigna okkar að Nóatúni 27. Íbúar hússins áskilja sér allan rétt til að leita réttar síns 
gagnvart borginni verði skemmdir á húsinu v/ sprenginga og ef dagsbirtan á lóð Nóatúns 27 



sem og náttúruleg birta inni í íbúðum hússins skerðist vegna mögulegra 
byggingaframkvæmda á Sjómannaskólareitnum. 

Að lokum gerum við alvarlegar athugasemdir við þau vinnubrögð borgaryfirvalda að auglýsa 
eftir samstarfsaðilum til að byggja á Sjómannaskólareitnum áður en frestur til að skila 
athugasemdum við aðalskipulagsbreytinguna er liðinn. Þetta gerir það að verkum að 
umsagnarferlið vegna aðalskipulagsbreytinganna skortir allan trúverðugleika. 

 

Fyrir hönd Húsfélagsins Nóatúni 27, kt: 500902-2050 

Virðingarfyllst, 

Þröstur Ingólfur Víðisson 
Nátúni 27 
105 
Reykjavík 
 



Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

     28. maí 2018. 

Efni: Athugasemd við fyrirhuguð byggingaráform á gömlu saltfiskreitunum við Sjómannaskólanum. 

Við, stjórn og starfsfólk Leikskólans Klambra mótmælum byggingaráformum á gömlu Saltfiskreitunum við 

Sjómannaskólann. Við vísum í prýðilega greinargerð frá Vinum Saltfiskmóans þar sem mjög vel er skýrt 

bæði frá staðháttum og sögu þessa svæðis sem er eitt hið seinasta sem eftir stendur sinnar tegundar í 

Reykjavík. 

Græna svæðið við Sjómannaskólann eru bæði verðmætar minjar frá fyrri tímum en einnig mikilvægt 

útivistarsvæði fyrir nágrennið. Hér í leikskólanum er svæðið mikið nýtt til kennslu og leikja og munum við 

finna það glöggt í okkar dýrmæta starfi verði það tekið af okkur. Meðal annars er vísað til svæðisins í 

skólanámskrá okkar bæði vegna mikilvægis þess fyrir útikennslu og almenna útivist barnanna en líka 

vegna þeirrar menningar sem hefur þróast á Klömbrum í tengslum við svæðið. 

Í daglegu tali nefna börnin þetta svæði Eldfjallið. Nafnið er tilkomið vegna agnarsmárra steypuleifa ofan á 

einum steininum á stakkstæðinu. Steypuleifarnar minna á eldkeilu og hefur hún í mörg ár vakið upp 

ímyndunarafl barnanna þannig að ber á í sköpun og leik. 

Á svæðinu höfum við brallað margt spennandi, bæði tengt eldfjöllum og saltfiski. Viðburður okkar í 

tenglsum við Barnamenningarhátíð árið 2014 fór til dæmis alfarið fram á stakkstæðinu en viðburðurinn 

nefndist „Oft er í holti heyrandi nær“ og þar unnu börnin með skynfæri sín og jarðleir. 

Á deiliskipulagi síðan í nóvember seinastliðnum er gert ráð fyrir hátt í 200 nýjum íbúðum, steinsnar frá 

leikskólanum, ekki bara á eldfjallinu okkar heldur líka hinum megin við Vatnshólinn. Það er því þrengt að 

okkur úr öllum áttum og við erum hrygg yfir því að ekki bara hverfi þessi menning úr skólastarfinu okkar 

heldur verði lítið eftir um græn svæði í augsýn leikskólagarðsins. Það samræmist hvorki okkar hugsjónum 

sem umhverfisvænn leikskóli né sem uppeldisaðilar að geta ekki nýtt grænu svæðin við hlið okkar í starfi 

með börnunum og við biðjum yfirvöld vinsamlegast um að leyfa okkur, íbúum nágrennisins og 

Reykjavíkur allrar að halda Saltfiskmóanum áfram sem grænu og vænu svæði. 

Meðfylgjandi hlekkur vísar á myndband sem gert var eftir viðburðinn okkar í Saltfiskmóanum árið 2014: 

https://vimeo.com/97408102 

Fyrir hönd leikskólans Klambra, 

Ragnheiður Júlía Ragnarsdóttir, deildarstjóri. 



1

Helena Stefánsdóttir

Frá: Gísli Baldur Róbertsson <gisli.baldurr@gmail.com>

Sent: 28. maí 2018 11:27

Til: USK Skipulag

Efni: Mótmæli við fyrirhugaðar byggingaframkvæmdir

Mótmæli vegna fyrirhugaðrar byggingar á Sjómannaskólareit 

  

Á mynd sem tekin var af Skólavörðuholti um miðjan október 1918 sést þúst í fjarska sem menn átta sig 
e.t.v. ekki hvað er, þar sem að umhverfis eru einungis holt og melar og engin tenging við nútímann. Þessi 
tenging kviknar þó í kolli manns þegar maður áttar sig á því að þetta er vatnstankurinn sem var byggður eftir 
hinn mikla Reykjavíkurbruna árið 1915. Hann hefur síðan verið mikilvægur punktur í lífi barna í hverfinu 
sem er aðþrengt af miklum umferðaræðum, þ.e. bæði Miklabraut og Kringlumýrarbraut. Þangað fara 
heimamenn jafnt sem ferðamenn til að njóta útsýnisins og þarna er allt stappfullt á gamlárskvöldi. Þá er 
þetta eina alvöru brekkan í hverfinu og margir krakkar sem renna sér þarna niður að vetri til. Ef það á að 
byggja hús fyrir brekkuna þá er augljóst að ekki verður lengur hægt að nota hólinn til þess. Þétting byggðar 
og borgarlína virðist vera það eina sem kemst að hjá núverandi borgaryfirvöldum og þau virðast vera 
tilbúinn að fórna öllu í því augnamiði. Ástandið í umferðinni gefur til að kynna að það sé vissulega 
mikilvægt mál en ég held að flestir vilji ekki missa þá örfáu grænu bletti sem þeir hafa í nærumhverfi sínu. 
Það er annað mál eins og t.d. með Heklureitinn, þar myndu sjálfsagt fáir mótmæla þéttingu byggðar enda 
enginn að missa græn svæði undir steypu og malbik. Allir vilja vera umhverfisvænir í dag og það getur varla 
talist umhverisvænt að taka öll græn svæði í hverfunum í burtu og þrengja að hverfi sem er þegar aðþrengt 
sérstaklega hvað miklar umferðaræðar varðar. Þá kemur byggingarmagnið eða fjöldi íbúða mjög á óvart inn 
í svona gróin hverfi, hugmyndin hlýtur að vera að byggja upp og þá gnæfa þessi hús væntanlega yfir 
lágreista byggð í nágrenninu með tilheyrandi skuggavarpi svo ekki sé talað um umferðina og þörfina fyrir 
aukin bílastæði. Nemendagarðarnir í Brautarholti eru svo sannarlega vel heppnaðir nema hvað varðar skort á 
bílastæðum. Einhverra hluta vegna telja menn að fóki fylgi ekki bílar en það er mikill misskilningur. 
Vonandi tekst að fækka bílum í framtíðinni með bættari almenningssamgöngum en það er framtíðarmúsík. 
Ég skrifa þessi mótmæli þó ég búist ekki endilega við því að borgaryfirvöld muni hlusta á þau. Reynslan 
sýnir að verktakar virðast ráða öllu í Reykjavík og má í því sambandi tala um verktakalýðræði en vonandi 
átta borgarfulltúar sig á hlutverki sínu og hlusta á raddir borgarbúa þó svo að kosningar séu að baki. 

  

Bestu kveðjur, Gísli Baldur Róbertsson 
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Helena Stefánsdóttir

Frá: Sveinn Skúlason <sveinn@logvernd.is>

Sent: 28. maí 2018 23:57

Til: USK Skipulag

Afrit: Skipulagsstofnun

Efni: FW: Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.  

Sjómannaskólareitur (Þ32) 

Til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur 

  

Varðandi framan rituð andmæli þá gilda sömu sjónarmið hvað varðar svæðið 
umhverfis Vatnsgeyminn við Háteigsveg. 

Þar eru á ferðinni minjar og vatnshóllinn gjarnar notaður til útsýnis m.a. af fjölda 
erlendra ferðamanna er heimsækja Ísland. 
  
Að auki má benda á ósnortna náttúru á milli vatnshólsins og byggingar 
Vélskólans. Þar eru klappir og grjót sem hafa verið leiksvæði barna hverfisins um 
frá því það byggðist. Enn fremur er bent á að svæðið er notað til kennslu frá 
Háteigsskóla. 

  
Reykjavík 28. maí 2018 

  
Virðingarfyllst, 
  
Sveinn Skúlason, kt. 160751-3989, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

Erna Valsdóttir, kt. 210554-2119, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

Arna Sveinsdóttir, kt. 020282-5099, Hátúni 4, 105 Reykjavík 

Brynjar Sveinsson, kt. 220190-2429, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

  
  
  

From: Sveinn Skúlason  
Sent: 28. maí 2018 22:34 
To: 'skipulag@reykjavik.is' <skipulag@reykjavik.is> 
Cc: 'Skipulagsstofnun' <skipulag@skipulag.is> 
Subject: Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Sjómannaskólareitur (Þ32)  
  

Til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur 
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Hér með er andmælt fyrirhugaðri breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur hvað 
varðar að heimila íbúðarbyggð og eða aðra breytingu og röskun á svo nefndum 
Sjómannaskólareit. 

  
Er það álit andmælenda að með nefndri fyrirhugaðri breytingu sé verið að raska 
og spilla hvorutveggja rými umhverfis Sjómannaskólann svo og Háteigskirkju.  
  
Á greindu svæði, sem er útivistarsvæði íbúa, svonefnt grænt svæði, eins og það 
er kallað af borgaryfirvöldum, er hinn síðasti manngerði saltfiskreitur í 
Reykjavík, þar sem eru 100 ára gamlar minjar tengdar atvinnusögu Reykvíkinga, 
og á hinn bóginn bifreiðastæði við Sjómannaskólann og Háteigskirkjuna, sem 
yfir vetrartímann á meðan skólahald stendur er fullnýtt af nemendum og 
kennurum við skólann en um helgar og á kvöldin eru bifreiðastæði þessi nýtt af 
kirkjugestum er sækja messur svo og tónleika í kirkjunni ásamt því að þjóna 
safnaðarheimili Háteigskirkju við ýmis konar samkomur s.s. erfidrykkjur, 
brúðkaupsveislur, fermingaveislur og svo mætti lengi telja.  
  
Afleiðingin, verði skipulagsbreytingin að veruleika og byggingu á lóðunum, er sú 
að hinn gamli manngerði saltfiskreitur verður eyðilagður og hið takmarkaða 
útivistarsvæði íbúanna hverfur, en á það skal minnt að þrátt fyrir yfirlýsingar 
borgaryfirvalda um græn svæði íbúum til útivistar og yndisauka, þá eru slík 
svæði í hverfinu að hverfa með öllu. Jafnframt mun algjört öngþveiti skapast 
varðandi bifreiðastæði sem bitna mun á íbúum í nágrenninu er þegar búa við 
ágang bifreiða m.a. frá Háskóla Íslands Kennaraháskóla. Má í þessu sambandi 
minna á fyrirhugaðar byggingar á lóð Kennaraháskólans, en á því svæði sem 
fyrirhugað er að byggja á eru í dag bifreiðastæði nemenda og kennara og á 
skólatíma eru þau bifreiðastæði, bæði hin sérgerðu og á malarlóð, með öllu 
troðin af bifreiðum. 

  
Afleiðingin af fyrirhugaðri skipulagsbreytingu verður sú að gæði íbúanna stór 
minnka vegna ágangs, útivistarsvæði þar sem íbúar njóta útiveru m.a. með 
heimilisdýrum sínum er tekin af og fólki úthýst og vísað á götuna. 

  
Að lokum benda andmælendur á að ekkert samráð hefur verið haft við íbúa 
hverfisins um fyrirhugaðar breytingu og hún samþykkt án nokkurra tilrauna til 
skoðunar á afleiðingum. 
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Því er fyrirhugaðri skipulagsbreytingu andmælt sem vanhugsaðri af hálfu 
Reykjavíkurborgar og bent á að gangi hún eftir verði framkvæmdar óafturkræfar 
breytingar með tilheyrandi spjöllum á umhverfi, lífsgæðum og sögulegum 
minjum. 

  
Skorað er á borgaryfirvöld að taka tillit til ábendinga íbúa Reykjavíkur og hafa 
samráð áður en sambærilegar ákvarðanir eru teknar. 

  
Reykjavík 28. maí 2018 

  
Virðingarfyllst, 
  
Sveinn Skúlason, kt. 160751-3989, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

Erna Valsdóttir, kt. 210554-2119, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

Arna Sveinsdóttir, kt. 020282-5099, Hátúni 4, 105 Reykjavík 

Brynjar Sveinsson, kt. 220190-2429, Flókagötu 67, 105 Reykjavík 

  
  

 
  

Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, eru trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. 
Misnotkun getur varðað skaðabóta- og refsiábyrgð, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi 
tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum. Efni tölvupóstsins og 
skjala og gagna sem send eru sem viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Lögverndar ehf. 

  
    
  
  
  









Reykjavík 4. júní 2018 

 

 

 

Viðtakandi:Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar 

 

Efni bréfs: Breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, fyrir Sjómannaskólareit og 

Veðurstofuhæð.   

 

Eftirfarandi var bókað og lagt fram til umsagnar á fundi hverfisráðs Hlíða 29. maí 2018.  

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar og Bjartrar framtíðar leggja fram svohljóðandi umsögn. 

 

Fulltrúar Samfylkingarinnar og Bjartrar leggja áherslu á að við þéttingu byggðar á bæði reit 

við Sjómannaskólann og á Veðurstofuhæð verði þess gætt að græn svæði á báðum svæðum 

fái sín notið áfram og verði haldið í að þau séu aðgengileg íbúum í hverfinu og nýtist börnum 

til leiks og útivistar. Einnig leggjum við áherslu á að græn svæði og leiksvæði verði 

aðgengileg öllum sbr. hugmyndafræði um algilda hönnun, nú eru svæðin ekki aðgengileg 

öllum og mikilvægt að bætt verði úr því. Á svæðunum verði áfram áningastaður fyrir 

gangandi vegfarendur en þó ekki síst að huga að þessum svæðum sem leiksvæðum fyrir börn. 

Á reit við Sjómannaskólann er nálægð við leikskóla og aðþrengdan grunnskóla og þetta svæði 

er nú þegar nýtt fyrir þennan aldur til náttúruupplifunar og skemmtana. Íbúar hafa óskað eftir 

því að fóstra ákveðin svæði á Sjómannaskólareit, Saltfiskmóann og Vatnshólinn og vert er að 

rýna það vel svo svæðin nýtist áfram til útiveru og leiks og íbúar geti hlúð að svæðunum. Við 

viljum að það sé leitast við að bæði þétta byggð en um leið sé grænu svæðin virt og hlúð að 

þeim og teljum að þessi sjónarmið bæði geti unnið vel saman. Mikilvægt er að skoða 

menningarsögulegt gildi Saltfisksreitsins og annarra kennileita á svæðunum. Hverfisráð óskar 

einnig eftir því að hugað verði sérstaklega að því hver hæð húsa á Sjómannaskólareitnum 

verði til þess að skólinn fái áfram að njóta sín sem kennileiti í hverfinu. Við þéttingu þarf 

alltaf að huga að skólamálum líkt og verið hefur og verður þá að skoða sérstaklega stækkun 

Háteigsskóla en stækka þarf skólann miðað við núverandi nemendafjölda og þá enn frekar 

miðað við aukinn fjölda barna í hverfinu sem og að rýna dagvistunarmál fyrir yngri börn. 

Jafnframt þarf að huga að útivist barna og að stækkun skólalóðar. Hverfisráð fagnar fleiri 

íbúum í hverfinu. Sé þétting byggðar framkvæmd með þeim hætti að leitast sé við að byggðin 

sé sjálfbær og að haldið sé í og aukið við ef þarf græn svæði sem stuðla að sálfræðilegri 

endurheimt íbúa í umhverfinu.  

 

Íbúasamtök 3. hverfis, Hlíða, Holta og Norðurmýra leggja fram svohljóðandi bókun. 

 

Að fallið verði frá byggingaráformum í bili og málefni hverfis skoðuð sem ein heild. Eins og 

staðan er í dag er Háteigsskóli sprunginn og þétting byggðar eykur því en á vanda skólans. Í 

verklýsingu hverfisskipulagsgerðar fyrir borgarhluta 03 frá árinu 2015 segir í kafla um 

niðurstöður samráðs við íbúa og hagsmunaaðila að komið hafi fram ósk um að gera 

Vatnshólinn að grænu svæði Þar kemur einnig fram að „gróðurþekja“ í Háteigshverfi sé í 

lágmarki eða á bilinu 41–50%. Til þess að teljast góð þurfi hún að vera 61–70%“ Því má ætla 

að með þessum byggingaráformum verði gengið en meira á gróðurþekju hverfisins. Einnig má 

gera ráð fyrir umferðaaukningu í hverfinu með meiri loft og hljóðmengun sem  rýrir lífsgæði 

íbúa og auknum líkum á umferðaróhöppum.  

 

  



 

 

 

 

Fulltrúi Sjálfstæðisflokks leggur fram svohljóðandi bókun. 

 

Fulltrúi sjálfstæðisflokks tekur undir ábendingar og athugasemdir íbúasamtakanna varðandi 

umrædda byggingareiti. Mótmæli hafa jafnframt komið frá íbúum í nágrenni Veðurstofureits. 

Fulltrúi Sjálfstæðisflokks tekur sömuleiðis undir þær áhyggjur og ábendingar sem frá þeim 

hafa komið 

 

 

 

Hverfisráð óskar eftir að svörum við þessu erindi 

 

________________________________ 

F.h. hverfisráðs Hlíða 

Hörður Heiðar Guðbjörnsson 

Verkefnastjóri Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 
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Reykjavíkurborg 
Skipulags- og umhverfisráð 
Borgartúni 12-14 
105 Reykjavík 

 
Kópavogur, 24.08.2018 

1805002 SB 
 

 
 
Efni:  Aðalskipulag Reykjavíkur: Sjómannaskólareitur, Veðurstofuhæð 
 
 
 
Á 84. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, þann 17. ágúst s.l. var fjallað um 
ofangreint málefni. 
 
Eftirfarandi var bókað: 
 

Verklýsing lögð fram til umsagnar sbr. 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga.  
 
Sú breyting á aðalskipulagi sem nú er ráðist í snýr að skilgreindum þróunarreitum sem báðir 
eru innan vaxtarmarka og á nýlega skilgreindum samgöngu- og þróunarásum. Með 
breytingunni er ætlunin að rýmka uppbyggingarheimildir.  
 
Niðurstaða: 
Svæðisskipulagsnefnd bendir á að umrædd svæði er innan samgöngu- og þróunaráss sem 
skilgreindur var nýverið með sérstakri breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 
Með breytingunni var einnig sett fram ákvæði um uppbyggingu á þróunarásum sem 
sveitarfélögin þurfa að útfæra í aðalskipulagi. Eðlilegt er að Reykjavíkurborg horfi til þeirra 
ákvæða við mótun skipulagstillögunnar.  
 

 
 
 
Virðingarfyllst, 
 

 
      ____________________________________ 

Hrafnkell Á. Proppé 
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins 
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